



ที่ ศธ ๐๔๑๒๘/๓๔๕๔

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๒  
ต.บ้านเล็ก อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ๗๐๑๒๐

๓) กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง ผลการคัดเลือกสถานศึกษา เพื่อรับรางวัล IQA AWARD ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

อ้างถึง คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๒ ที่ ๕๒๐/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศผลการคัดเลือกสถานศึกษา จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๒ ได้แจ้งผลการคัดกรองสถานศึกษา เพื่อรับการคัดเลือกให้รับรางวัล IQA AWARD ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยพิจารณาตามเกณฑ์การคัดกรองสถานศึกษา ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รายละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

บัดนี้ การคัดเลือกสถานศึกษา เพื่อรับรางวัล IQA AWARD ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๒ จึงขอประกาศผลการคัดเลือกสถานศึกษา ดังกล่าว เพื่อให้สถานศึกษาทุกแห่งในสังกัดฯ ได้รับทราบตามประกาศที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวสุภาวดี มิสุณา)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๒

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

โทร. ๐-๓๒๒๓-๑๐๗๑ กต ๖



ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๒  
เรื่อง ผลการคัดเลือกสถานศึกษา เพื่อรับรางวัล IQA AWARD  
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๒ ได้ดำเนินการคัดเลือกสถานศึกษาที่มีระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพ เพื่อรับรางวัล IQA AWARD ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยการลงพื้นที่เพื่อพิจารณา ตรวจสอบ ยืนยันผลงานที่ปรากฏ กระบวนการพัฒนา ผลการดำเนินงานทั้งปัจจุบันและที่ผ่านมาตามแนวทางการคัดเลือกและเกณฑ์การพิจารณา ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดไว้

บัดนี้ คณะกรรมการคัดเลือกสถานศึกษา เพื่อรับรางวัล IQA AWARD ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ได้ดำเนินการคัดเลือกสถานศึกษาดังกล่าวเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการคัดเลือกฯ ตามขนาดของสถานศึกษา ดังนี้

สถานศึกษา ขนาดกลาง

ลำดับที่	สถานศึกษา	ระดับรางวัล
๑	โรงเรียนชุมชนวัดใหญ่โพหัก	ยอดเยี่ยม
๒	โรงเรียนบ้านเนินม่วง (ประชาบำรุง)	ดีเด่น

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นางสาวสุภาวดี มีสนา)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๒